

ข้อมูลการพัฒนาดตนเองของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562  
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย

ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาดตนเอง	หน่วยงานที่จัด	วันที่/สถานที่	การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล หรือการยอมรับ
อ.ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนน	โครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1	ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ	6 กุมภาพันธ์ 2562 - ตุลาคม 2563 / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ	
ผศ.ดร.ณัชชา มหปุณยานนท์	ประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง Work Integrated Learning : Our place in the future of work	Massey University + Catalyst + Inplace	16-17 เมษายน 2562 / ประเทศนิวซีแลนด์	พัฒนาองค์ความรู้ด้าน WIL บูรณาการระหว่างการเรียนรู้การสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย
ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์	อบรมผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1	สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ)	6-8 มิถุนายน 2562 / โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กทม.	
ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเอเชื่อมโยการบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ	23 กรกฎาคม 2562 / โรงแรมเดอบีท เวคชั่น ราชมั่งคลา โฮเทล อ.เมือง จ.สงขลา	
ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ และ อ.ดร. สุธาสินี บุญญาพิทักษ์	อบรมระบบ Objectives and Key Results (OKRs)	ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ	16 ตุลาคม 2562 / โรงแรมราชมั่งคลาสงขลา เมอร์เมต อ.เมือง จ.สงขลา	
ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์	ศึกษาดูงานการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ ของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์	ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ	22 พฤศจิกายน 2562 / โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	
อ.ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนน	ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2562 เรื่อง การประกันคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21	สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)	19-30 พฤศจิกายน 2562 / โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร	ทราบถึงทิศทางและแนวโน้มการประเมินคุณภาพการศึกษาในอนาคต และบทบาทของผู้ประเมิน

ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาดตนเอง	หน่วยงานที่จัด	วันที่/สถานที่	การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล หรือการยอมรับ
ผศ.ดร.ณัชชา มหปญญานนท์	ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Multidisciplinary Innovations and Research	EMAVADEV	23-24 พฤศจิกายน 2562 / กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย	1. พัฒนาความเข้มแข็งของศาสตร์ที่สอน และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวัดประเมินผล 2. นำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
อ.ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์	โครงการอบรมผู้ประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA	ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ	24-26 ธันวาคม 2562 / โรงแรมราชมั่งคั่งสงขลา เมอร์เมด จ.สงขลา และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ	
อ.ดร.ธนิยา เขาคำ	โครงการอบรมผู้ประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA	ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ	24-26 ธันวาคม 2562 / โรงแรมราชมั่งคั่งสงขลา เมอร์เมด จ.สงขลา และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ	
อ.ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิล	โครงการอบรมผู้ประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA	ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ	24-26 ธันวาคม 2562 / โรงแรมราชมั่งคั่งสงขลา เมอร์เมด จ.สงขลา และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ	
ผศ.ดร.เรวดี กระหมวกดี	โครงการอบรมผู้ประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA	ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ	24-26 ธันวาคม 2562 / โรงแรมราชมั่งคั่งสงขลา เมอร์เมด จ.สงขลา และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ	
ผศ.ดร.ณัชชา มหปญญานนท์	โครงการอบรมผู้ประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA	ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ	24-26 ธันวาคม 2562 / โรงแรมราชมั่งคั่งสงขลา เมอร์เมด จ.สงขลา และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ	
อ.ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ	นำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการ การพัฒนาความสามารถของครูในการประเมินเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	15 มกราคม 2563 / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	นำข้อเสนอที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิมาพัฒนา/ปรับปรุงงานวิจัยให้สมบูรณ์

ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาดตนเอง	หน่วยงานที่จัด	วันที่/สถานที่	การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล หรือการยอมรับ
อ.ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ	โครงการ Research Zone ของศูนย์จัดการความรู้ และถ่ายทอดผลงานวิจัย	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	28-30 มกราคม 2563 / สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	การจัดทำข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ เพื่อของบประมาณด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565
อ.ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิล	โครงการ Research Zone ของศูนย์จัดการความรู้ และถ่ายทอดผลงานวิจัย	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	28-30 มกราคม 2563 / สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	ได้รับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะและโครงสร้างของข้อเสนอการวิจัย การกำหนดโจทย์การวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการขอแหล่งทุน หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และเทคนิคการเขียน
อ.ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม, อ.ดร.เมธี ดิสวัสดิ์, อ.ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิล, อ.ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ, ผศ.ดร.เรวดี กระจะโหมวงศ์ และ อ.ดร.สุธาสิณี บุญญาพิทักษ์	โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตร ผลิตครู : การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน	คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ	3-4 กุมภาพันธ์ 2563 / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา	
ผศ.ดร.เรวดี กระจะโหมวงศ์	โครงการซ้อมปฏิบัติการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหา อัคคีภัย อุทกภัย และवादภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2562	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ	26 กุมภาพันธ์ 2563 / ห้องประชุมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา	
อ.ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม	โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28	คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	12-14 กุมภาพันธ์ 2563 / โรงแรมวันจันทร์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก	ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การวัดผล การประเมินผล และการวิจัย
อ.ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิล	โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28	คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	12-14 กุมภาพันธ์ 2563 / โรงแรมวันจันทร์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก	พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรให้ทันสมัยมากขึ้น โดยปรับปรุงสาระสำคัญให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน การนำเทคโนโลยี มาใช้ในการวัดผล ประเมินผล การออกแบบกิจกรรมการสอนที่เน้น Active Learning และการวินิจฉัยจำแนกคุณลักษณะผู้เรียนก่อน จัดการเรียนรู้

ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาตนเอง	หน่วยงานที่จัด	วันที่/สถานที่	การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล หรือการยอมรับ
อ.ดร.ธนิยา เยาดำ	โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28	คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	12-14 กุมภาพันธ์ 2563 / โรงแรมวันจันทร์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก	นำผลการพัฒนาตนเองมาใช้ประโยชน์ในการสอนตาม ELOs ดังนี้ ELO2 อธิบายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวัดผล การประเมินผล การวิจัย สถิติ และการประกันคุณภาพ ELO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านการวัดผล ประเมินผล การวิจัย สถิติ และการประกันคุณภาพในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ELO4 สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร การเรียนการสอน กับการวัดผล การประเมินผล การวิจัย และการประกันคุณภาพ
อ.ดร.เมธี ดิสวัสดิ์	โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28	คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	12-14 กุมภาพันธ์ 2563 / โรงแรมวันจันทร์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก	1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ให้กับนิสิตทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยเฉพาะในรายวิชา 0307521 การประเมินโครงการและหลักสูตร รายวิชา 0305324 การพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการศึกษา รายวิชา 0305333 การวิจัยเชิงผสมผสาน และรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับศาสตร์การวัด การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา 2. สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ การวิจัย และได้รับทราบถึงวิวัฒนาการและความก้าวหน้าของศาสตร์ทางด้าน การวัด การประเมิน และการวิจัยจากผลงานการวิจัยของนักวิชาการต่างๆ 3. ได้สร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง อันนำไปสู่การร่วมมือกันทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ
ผศ.ดร.เรวดี กระจ่างวงศ์	โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28	คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	12-14 กุมภาพันธ์ 2563 / โรงแรมวันจันทร์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก	
อ.ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ	โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28	คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	12-14 กุมภาพันธ์ 2563 / โรงแรมวันจันทร์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก	เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการวัดผล ประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางการศึกษา เพื่อนำมาใช้ประกอบการจัดการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาตนเอง	หน่วยงานที่จัด	วันที่/สถานที่	การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล หรือการยอมรับ
ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงค์	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ	17-19 กุมภาพันธ์ 2563 / สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ	
อ.ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ	17-19 กุมภาพันธ์ 2563 / สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ	